

# TỬ VI QUÝ DẬU 2019 NAM MẠNG

## TIỀN BẠC PHÚC LỘC GIÀU SANG TRỌN ĐỜI

### ★ Tổng quan tuổi Quý Dậu nam mạng

Tuổi Quý Dậu nam mạng thông minh đa tài hữu trí, chỉ nhờ vào tài năng của mình mà có chức vụ cao trong xã hội và xây dựng một gia đình hoàn thiện toàn mỹ, mang lại hạnh phúc cho vợ con sau này. Bản tánh quý bạn thích cuộc sống vui nhộn, thường sinh hoạt với các đoàn thể hoặc cộng đồng, thí dụ như cộng đồng tôn giáo, đồng thời cũng một lòng thương quá bà con thân thiết, lại kề cận với những người quyền cao chức trọng, vì vậy mà thành đạt nhà cửa tiền bạc, hậu vận được an nhàn phú quý.

Hợp với tuổi Mậu, Sửu, Tỵ- Khắc với tuổi Kỷ, Tý Ngọ

Hợp với màu trắng, vàng - Khắc với màu đỏ, đen.

*Xem tử vi tuổi Quý Dậu nam mạng năm 2019*

### QUÝ DẬU

27 Tuổi

(Sinh từ 23/01/1993 đến 18/02/1994)

Kim mạng - Âm nam

Kiểm phong kim - Vàng trong kiếm

**Sao hạn 2019:** Mộc đức: Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt

**Vận hạn 2019:** Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh: Tốt

**Vận niên 2019:**

- Kê giáp viên, Gà ở vườn: Tốt

- Mạng: KIM gặp năm MỘC là tương khắc: Xấu

- Địa chi tuổi : DẬU gặp năm HỘI là tam tai: xấu

- Thiên can tuổi: QUÝ gặp KỶ là: tương khắc : xấu

**Luận lá số tử vi Quý Dậu năm 2019 nam mạng**

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, [lá số tử vi năm 2019](#) tiểu vận động tại cung: Khâm, Hành Thủy thuộc hướng chánh Bắc. Đối với cung Quý Dậu là Sinh địa tốt

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Tuần, Long tri, Tướng quân, Quan phù

Chiếu có các sao cố định:

1/Hóa quyền, Thiên Khôi, Thiên phúc quý nhân, Điều khách, Phục binh, Triệt.

2/ Hóa lộc, Lộc tồn, Bác sỹ, Lưu hà, Thái tuế.

3/Bệnh phù, Hóa cái, Quốc ấn, Bạch hổ, Thiên la.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thái tuế, Bạch hổ, Quan phù, Tuần.

Các sao lưu chiếu:

1/ Tuần, Thiên hỷ, Nguyệt đức, Tấu thư,

2/ Đường Phù, Thiên việt, Tuế phá, Thiên hư, Phi liêm.

3/ Thanh long, Tang môn, Thiên khốc, Địa võng.

**Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý bạn được phước Tinh Mộc đức chiếu mạng tức là có nhiều may mắn về tiền bạc và công danh thành toại, nhưng phải đề phòng bệnh nhân khoa cùng dị ứng ngoài da. Những năm tháng trước đây, quý bạn không gặp được thời cơ tốt nên chưa phát triển toàn diện tài năng của mình, nên nhẫn lại chờ thời cơ, quý bạn sẽ có thành tựu, sự nghiệp về vang, nhà cửa cao sang phú quý một đời giàu có.**

*Quý Dậu nam mạng đa tài. Văn bằng học lực tương lai sáng ngời.  
Sơ niên số phận gặp thời. Số phận sung sướng một đời hiển vinh.  
Chàng nàng phải nợ duyên tình. Mới gặp đã ngộ ân tình yêu đương.  
Một lòng một dạ vấn vương, trái tim ân ái yêu thương chờ nàng,  
Tương lai sự nghiệp vững vàng. Tiền bạc phúc lộc giàu sang trọn đời.*

## **Công danh & Sự nghiệp**

Năm nay tam hợp lộc tồn bệnh phù tướng quân nghĩa là Tam hợp Lộc tồn và Hóa lộc, tiền thu nhập thật mỹ mãn, lương hưởng được tăng cao, quý bạn bản tính hiền từ nhân hậu thích làm phước thiện nên tâm hồn thật hiền ngang và có một cuộc sống về vang học hành thi cử bằng cấp cao. Tương lai thật sáng lạng công danh sự nghiệp tuy có chậm nhưng sẽ đều có việc làm ổn định lương bổng như ý.

## **Tài chính**

Bỏ mạng thường hay mất những thứ nhỏ nhặt nhưng đều được đền bù xứng đáng, gieo nhân lành nên được hưởng phước báo. Lộc tồn hội tụ tam lộc và chư tài tinh hội tụ nên thu nhập khá giả. Tháng 1 và 6 hưởng phước lộc tiền tài mỹ mãn.

## **Tình cảm**

Năm nay Nhị hợp Hi nghĩa là tình yêu lên ngôi một cách lý tưởng, tâm đầu ý hợp, nên tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng mà đổ bể hạnh phúc tương lai. Có tin vui về chuyện cưới hỏi, đại gia đình thêm cháu bé ngoan hiền.

## **Sức khỏe**

Bệnh ngoài da và đường tiêu, viêm sưng.

## **Lưu ý**

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 25 âm lịch dùng 20 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Đông mà khấn vái « Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân). Mồng một tết nên xuất hành hướng Bắc để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 0 đến 1 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

## **Tử vi tuổi Quý Dậu nam mạng 2019 theo từng tháng**

### **Mùa xuân**

Tháng giêng: Vui xuân bản tánh táo bạo nhưng mang lại thành công.

Tháng hai: Tin vui về chuyện cưới hỏi và may mắn nhà cửa.

Tháng ba: Mỗi cuộc hành trình đều mang lại lợi lộc cho mình.

### **Mùa hạ**

Tháng tư: Tiền tài và phúc lộc mỹ mãn, cuộc sống thật an vui.

Tháng năm: Sự tự lập đã mang lại thành công trong nghề nghiệp.

Tháng sáu: Hao hụt tiền bạc và cuộc sống gặp nhiều lo âu tiền bạc.

### **Mùa thu**

Tháng bảy: Có tài năng học giỏi nhưng bị kẻ xấu quấy phá.

Tháng tám: Số đào hoa có nhiều cô gái để ý mến thương.

Tháng chín : Đa tài đa trí, có việc làm tốt lãnh được nhiều tiền.

### **Mùa đông**

Tháng mười: Chớ quá vui mà quên chuyện học hành thi cử.

Tháng mười một :Vui có buồn có những cố gắng vượt qua khó khăn hoạn nạn.

Tháng chạp: Thành đạt trên đường công danh, thi cử đỗ đạt

*Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Nhâm Tuất nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.*